

Yala-Betong

ยะลา-เบตอง

3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 4,599 บาท/คน



วันแรก เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) – หาดใหญ่ – เบตง(จังหวัดยะลา) – สะพานฮาลาบาลา – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู๊ไปรษณีย์

07.00 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน **VZ 320** ใช้ระยะเวลาในการบิน **1 ชั่วโมง 30 นาที**

08.30 น. เดินทางถึง **หาดใหญ่** จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจังหวัดยะลา(เบตง) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ **4 ชั่วโมง 30 นาที**

ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย เดินทางถึง ณ **จังหวัดยะลา** จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง **เบตง** เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา นับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี มีเนื้อที่ประมาณ **1,328** ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ **140** กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ **1,220** กิโลเมตร ด้วยภูมิประเทศของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงทำให้เบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” จากนั้นนำท่านเดินทางไป **สะพานฮาลาบาลา** สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักสู่เมืองเบตงและยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แนะนำให้ยืนตรงกลางสะพานจะได้เห็นเว้าขนาดใหญ่เป็นเส้นไกลออกไปสุดสายตา ทั้ง 2 ด้าน ต่างถูกโอบอุ้มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้نانาชนิด



แบบป่าดิบชื้นที่คงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ก่อนเข้าเมืองเบตงก็จอดรถแวะลงถ่ายภาพรูปสักนิดก็จะได้ภาพสวยบรรยากาศสวย ๆ กลับไปอย่างแน่นอน



จากนั้นนำท่านเดินทางไป **อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์** เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สร้างขึ้นมากเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมา โดยสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร และมีความยาว

ตลอดอุโมงค์ระยะทางประมาณ 273 เมตร ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ไฮไลท์ ของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ คือตลอดทั้งวันนั้น จะมีรถยนต์ขับผ่านเข้าออกไปมา และด้านในอุโมงค์ก็จะมีทางเดินที่สามารถเดินเที่ยวชมได้อีกด้วย ในบางช่วงจะมีการเปิดไฟประดับอุโมงค์ ทำให้ถือว่าเป็นไฮไลท์สวยๆ ของยะลา ที่ต้องมาเช็กอินถ่ายรูปกัน ซึ่งในช่วงเย็นๆ จะเห็นว่ามือนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหน้าอุโมงค์นี้กันอย่าง



มากมายเลย สำหรับใครที่จะมาเที่ยวเมืองเบตงอยู่แล้ว ก็สามารถเดินลอดจากอุโมงค์นี้ไปที่ หอนาฬิกาและตู้ไปรษณีย์ใหญ่ได้เลย จากนั้นนำท่านเดินไปชม **ตู้ไปรษณีย์** เป็นที่ตั้งเดิมของตู้ไปรษณีย์ใต้สุดแดนไทยและยังใหญ่ที่สุดอีกด้วย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สูง 2.9 เมตร จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังจากวิทยุที่ฝั่งอยู่ส่วนบนของตู้ แต่ปัจจุบันได้มีการ

สร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม มีความสูงประมาณ 9 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณศาลา
ประชาคม ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม



ช่วงเย็น นำท่านรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไป Check In เข้าพักที่ Garden View

Betong Hotel เชิญท่านเก็บสัมภาระและเข้าห้องพัก อีสรະเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำร้อนเบตง – สะพานตลุง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะ
มิตร – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง

ช่วงเช้า ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ทะเล

หมอกอ้อยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจุดชมวิวดูทะเลหมอก ยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอ้อยเยอร์เวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุด



ชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยว เต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ จุดชมวิวดูทะเลหมอกอ้อยเยอร์เวง สามารถเที่ยวได้แบบ Day trip โดยมีให้ชม 2 จุด คือ จุดชมวิวดูจุดที่ 1 และจุดชมวิวดูจุดที่ 2 ซึ่งอยู่ถัดลงมาบริเวณจุดขายอาหาร แต่ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวมาชมทะเลหมอกจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจะค่อนข้างหนาแน่นในจุดชมวิวดูจุดที่ 1 ซึ่ง

เป็นจุดชมวิวดูสูงสุด ส่วนใหญ่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะมุงตรงกันมาที่นี่ก่อน ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างแคบและมีจำนวนจำกัด สำหรับการขึ้นมาสวมทะเลหมอกจุดชมวิวดูจุดที่ 1 ไม่สามารถนำรถขึ้นมาได้ ต้องจอดรถไว้บริเวณจุดจอดรถแล้วเดินขึ้นมาประมาณ 500 เมตร ส่วนจุดชมวิวดูจุดที่ 2 จุดนี้รถขึ้นถึงให้จอดรถบริเวณจุดชมวิวดูได้ เพราะตรงนี้คือ พื้นที่ร้านค้าอาหาร จุดชมวิวดูเป็นลานระเบียงลดหลั่นให้ยื่นชมวิว 5 จุด แต่ละจุดมีป้ายและมุมสวยให้ถ่ายภาพและสามารถเห็นทะเลหมอกได้แบบใกล้ชิดในระดับสายตา จากนั้นนำท่านเดินทางไป บ่อน้ำร้อนเบตง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย คุณสมบัติของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความ



สวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายในบ่อน้ำร้อนเบตง ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคร้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น ตลอดจนมีอาคารสำหรับพักผ่อน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.



จากนั้นนำท่านเดินทางไป [สะพานแขวน](#) เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ตั้งอยู่ ระหว่าง ที่ทำการดับเพลิง อบต.อัยเยอร์เวง กับที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน กม.32 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ำปัตตานี สร้าง



มาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเยอร์เวง นายมุเซ็ง แตะปูชู บิดาของนายมนเทียร แตะปูชู กำนันตำบลอัยเยอร์เวง (เกษียณปี 2560 บิดาของนายอัครเดช แตะปูชู ผู้ใหญ่บ้าน กม.32 คนปัจจุบัน) ช่วยระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะต้องสร้างสายสลิง สำหรับยึดโยงตัวสะพานจากญี่ปุ่น ซึ่งสมัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลำบากของ

ชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามไป-มา ทำให้ ชาวบ้าน

โดยเฉพาะเด็ก ๆ ต้องเสียชีวิตทุกปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ลำบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแขวนแต่ปูฐู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน เนื่องจากสะพานดังกล่าว ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลหมอกอ้อยเยอร์เวง และน้ำตก ร.9 อีกทั้งติดถนนทางหลวง 410 จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมแวะไปถ่ายรูป เพื่อเป็นที่ระลึก จนได้รับความนิยม เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ห้ามพลาด เมื่อมาเยือนตำบลอ้อยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงไม่แปลกที่สถานที่จะติดอันดับสุดปังของที่เที่ยวในตำบลอ้อยเยอร์เวง ในรอบ 3 ปี (2559-2561)



ช่วงเที่ยง นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ **ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางถึง **สวนหมื่นบุปผา** หรือเรียกว่า “สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจาก

ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้เมืองหนาวพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเฝ้าชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิ

ต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ ก่อนจะเข้ามาถึงพื้นที่ของสวนดอกไม้ ก็จะพบกับโรงเรือนปลูก



แปลงดอกเบญจมาศหลากสีสีสันสวยงาม ทั้งสีเหลือง ม่วง ขาว ชมพู จากนั้นเข้ามาภายในสวนดอกไม้ โดยจะแบ่งเป็นแปลงปลูกไม้ดอกกลางแจ้ง เช่น เซ่น แกลดิโอลัส บานไม่รู้โรย ดาวเรือง ชัลเวีย รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ผีเสื้อ ฟีค็อก สร้อยทอง แอสเตอร์จีน เลี่ยนฝรั่ง เป็นต้น มีกันหันลมแบบเนเธอร์แลนด์ สะพานท่ามกลางสวน และป้ายชื่อสวนดอกไม้บุบผาราม ที่ตั้งอยู่ข้างบนโดดเด่น ตรงข้ามกับสวนดอกไม้กลางแจ้ง คือ สวนดอกไม้ในโรงเรือน ที่มีดอกไม้หลากสี ได้แก่ ลิลลี่ แอสเตอร์ เบญจมาศ กุหลาบ ฟีค็อก เยอบีร่า แกลดิโอลัส ตุ่มหนuangฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์ แต่ดอกลิลลี่จะสามารถชมได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวและช่วงที่มีจะเทศกาลดอกไม้งามเบตง คือ เดือน มกราคม สวนหมื่นบุผา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คุณ



สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองดอกไม้มานานานชนิด ไปพร้อม ๆ กับอากาศเย็นสบายของเมืองเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไป [อุโมงค์ปิยะมิตร](#) ตั้งอยู่ที่ บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลักการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ใน



ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ได้ไหว้สักการะขอพร เดินมาอีกจะเห็นซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา การไปชมอุโมงค์ปิยะมิตร ต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจะถึงตัวอุโมงค์ โดยจัดทำเป็นเส้นทางเดินแบบบันไดตลอดเส้นทางภายใต้ร่มเงาของพรรณไม้กำบังแดดได้

เป็นอย่างดี เดินไปอาจมีเหนื่อยบ้าง ระหว่างทางก็จะมีจุดแวะต่าง ๆ ทางเข้าอุโมงค์มีหลายทาง

โดยเรียกชื่อ อุโมงค์ที่ 1 2 3 4 5 6 โดยมีทางออกทั้งหมด 6 ทางกระจายไปตามจุดต่าง ๆ จะเลือกเข้าชมอุโมงค์ไหนและออกตรงจุดไหนก็ได้ แต่แนะนำให้ไปออกที่ทางออกอุโมงค์ที่ 1 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสำหรับเดินไปชมต้นไม้พันปีต่อ สำหรับอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นในปี 2519 การสร้างใช้กำลังคน 40-50 คน ขุดเข้าไปในภูเขา และใช้เวลาเพียง 3 เดือน จึงแล้วเสร็จ อุโมงค์มีความกว้าง 50-60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 200 คน มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในมีสถานีวิทยุของ จคม. ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีชอกมีมุมให้เลี้ยวลาดเลาะ ด้านบนเป็นป่าไม้ต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม ยากแก่การค้นหาและถูกค้นพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาล ภายในอุโมงค์มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนว อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง



อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน บริเวณภายนอกอุโมงค์ซึ่งเคยเป็นลานกว้างสำหรับฝึกกำลังพล แต่ปัจจุบันได้มีการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สำหรับให้ความรู้นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ด้วย เดินไปจนสุดทางใช้

เวลาประมาณ 15 นาที จะพบกับต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร จากนั้นนำท่านเดินทางไป [สวนนกกีฬากลางหุบเขา](#) ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริเวณเทศบาลเบตง ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสวนที่มีลักษณะคล้ายสวนเมอริติกาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ขนาดกว้างมาก เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ให้บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเป็นธรรมชาติสุด ๆ และเป็นสวนนกกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬา

ระดับประเทศได้อีก ในทุก ๆ เข้าบรรยากาศจะหนาว บางวันจะเห็นหมอกจาง ๆ และช่วงเวลาตอนเย็น ๆ ก่อนพลบค่ำอากาศก็จะหนาวเช่นเดียวกัน ที่นี่จะมีประชาชนนิยมกันไปเดินเล่น ปั่นจักรยานกัน เด็ก ๆพากันไปวิ่งอยู่ขอบสนาม และเตะบอลกันในสนาม อีกทั้งพาครอบครัวไปนั่งพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก นอกจากจะเป็นสถานที่สาธารณะแล้วยังทำให้ผู้คนชาวเบตงหันมานิยมกันออกกำลังกายทุกวัน และที่สำคัญเมื่ออยู่บนเขาขอบสนามจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเบตงสวยงามมาก ยิ่งบรรยากาศตอนพลบค่ำเห็นไฟทั่วเมืองยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีก



ช่วงเย็น นำท่านทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

18.00 น. นำท่านเดินเล่น ณ ถนนคนเดินเบตง คณะทำงานประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเบตง ได้ร่วมกันจัดระเบียบตามมาตรการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรณีรถเข็น หาบเร่ แผงลอย

โดยได้ปรับปรุงซอย ให้มีสี่ล้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้ารถเข็น หาบเร่ แผงลอยได้จำหน่ายอาหารให้เป็นระเบียบตามมาตรการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว "ไนท์บาซ่าเบตง" และจะพัฒนาเพื่อจูงใจผู้ค้า และดึงดูดผู้ซื้อ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าไนท์บาซ่าเบตง ทั้ง 3 โซน จะคึกคัก และเป็นถนนคนเดินใน



อนาคต นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ ให้มีการสวมหน้ากาก

อนาถัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นไปตามหลัก สะอาด สะดวก สงบ สวยงาม

Distancing & New Normal สำหรับชอยที่ได้จัดระเบียบ แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

1. โซน A ชอยตรงข้าม ตส., ชอยตรงข้ามโรงแรมโมเดิลไทย, ชอยตรงข้าม รร. 25 ชั้น, 2. โซน B ชอยวิสิทธิ์, ชอยข้าง รร. โมเดิลไทย, 3. โซน C ชอยข้าง ฅ. กรุงไทย สาขาสุขยางค์, ชอยแฉงลอยข้าง ฅ. ออมสิน และชอยตรงข้ามตลาดสด จะเปิดทุก ๆ วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 16.00-22.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่3 ของเดือน)



19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านกลับไปพักผ่อนที่ โรงแรม **Garden View Betong Hotel**

วันที่สาม เบตง - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม** หลังจากอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อ **Check Out** ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางออกจาก เบตง จังหวัดยะลา เพื่อเดินทางไปยัง วัดช้างให้ โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ **3 ชั่วโมง**

11.00น. นำท่านเดินทางถึง **วัดช้างให้** ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุโขทัย-ลก ระหว่างสถานีนาประดู่กับสถานีป่าไร่ ห่างจากตัวเมือง 31 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากกว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเทวองค์จริงประดิษฐานอยู่



นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ มณฑป อุโบสถ และหอระฆัง ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 42 สายปัตตานี-โคกโพธิ์ ผ่านสามแยกนาเกตุ ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 409 สายปัตตานี-ยะลา ผ่านชุมชนเทศบาลนาประดู่และศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างให้) ไปจนถึงทางแยก เพื่อเข้าสู่วัดช้างให้อีก 700 เมตร หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ เป็นผู้ที่มีความสามารถใน

การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและท่านมีเมตตาธรรมเป็นอย่างสูง เล่ากันว่า ครั้งที่ท่านเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาด้วยเรือสำเภา ระหว่างทางเกิดพายุ จนกระทั่งอาหารและน้ำดื่มตกลงทะเล ลูกเรือรู้สึกกระหายน้ำมาก หลวงปู่ทวดจึงได้แสดงเมตตาหย่อนเท้าลงไปทะเล ปรากฏว่าน้ำในบริเวณนั้นได้กลายเป็นน้ำจืดและดื่มกินได้ ตั้งแต่นั้นมาชื่อของท่านก็เป็นที่รู้จักทั่วไป ต่อมาหลวงปู่ทวดได้มรณภาพที่ประเทศมาเลเซีย แล้วได้นำศพกลับมาที่วัดช้างให้ และมีการจัดงานสงฆ์น้ำอัฐิหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5



ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย จากนั้นเดินทางนำท่านออกจากวัดช้างให้ ไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

16.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านขึ้นเครื่องบิน กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ **FD 3109** ใช้ ระยะเวลาบินประมาณ **1 ชั่วโมง 30 นาที**

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

	ราคา
ราคาเริ่มต้น/คน	4,599.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบริการห้องพัก
- รถตู้ปรับอากาศ **VIP** (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการระบุ ชั้นประหยัด
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัวเครื่องบินไปแล้ว
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมการจองรถตู้
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท